

ไมโคพลาสมา เจนนิตัลเลียม Mycoplasma Genitalium

ไมโคพลาสมา เจนนิตัลเลียม (Mgen - เอ็มเจิน , M.Genitalium - เอ็ม เจินนิตัลเลียม) คือการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย งานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาการติดเชื้อเอ็มเจินนั้นไม่ได้ผลและมีข้อจำกัด

ในเพศหญิง เป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ หากติดเชื้อในมดลูก ท่อนำไข่ และรังไข่ ในเพศชาย อาจทำให้เกิดโรคท่อปัสสาวะอักเสบและติดเชื้อในรูทวาร

คุณสามารถติดเชื้อไมโคพลาสมา เจนนิตัลเลียมได้อย่างไร

คุณสามารถติดเชื้อเอ็มเจิน ได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของร่างกาย เช่น น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด หรือน้ำเมือกในทวารหนัก นอกจากนี้ เชื้อยังสามารถติดต่อผ่านกันได้จากการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือการสัมผัสน้ำเมือก การถูไถอวัยวะเพศซึ่งกันและกัน

อาการของการติดเชื้อไมโคพลาสมา เจนนิตัลเลียม

โดยมากจะไม่มีอาการเลย แต่บางกรณีจะมีอาการดังนี้:

เพศหญิง

- มีสารคัดหลั่งผิดปกติไหลจากช่องคลอด
- ปวดแสบขณะปัสสาวะ
- มีเลือดออกกระหว่างที่ไม่มีรอบเดือน หรือขณะมีเซ็กส์

เพศชาย

- มีสารคัดหลั่งผิดปกติไหลออกทางท่อปัสสาวะ
- รู้สึกแสบขณะปัสสาวะ

หากติดเชื้อที่ทวารหนัก โดยมากจะไม่มีอาการใดๆ แต่บางคนอาจรู้สึกเจ็บที่รูทวาร มีสารคัดหลั่งผิดปกติไหล หรือมีเลือดออก

ผลข้างเคียงในระยะยาว

เชื้อเอ็มเจิน มักจะตรวจพบร่วมกับการติดเชื้ออื่นๆ และเพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ เชื้อเอ็มเจินมีผล

กระทบต่อร่างกายอย่างไรหรือการรักษานั้นก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัด

ในเพศหญิง เชื้อเอ็มเจิน อาจแพร่กระจายไปยังมดลูก ท่อนำไข่และรังไข่ ซึ่งอาจกลายเป็นโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ (PID) โรคนี้จะทำให้มีบุตรยาก อาจทำให้เกิดอาการปวด เจ็บที่อุ้งเชิงกรานแบบเรื้อรัง และมีผลต่อการตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด หรือทำให้แท้งได้

เพศชาย มีโอกาสที่โรคจะซับซ้อนขึ้นและยากต่อการรักษา เช่น เกิดการบวมโตของถุงอัณฑะ

การตรวจเพื่อหาเชื้อการติดเชื้อไมโคพลาสมา เจนนิตัลเลียม

แพทย์หรือพยาบาลจะไม่ตรวจหากการติดเชื้อเอ็มเจิน เมื่อตรวจสุขภาพทางเพศตามปกติ แต่จะตรวจหาเชื้อนี้หากคุณมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ซึ่งสามารถทำได้ด้วย การตรวจปัสสาวะ การป้ายเนื้อเยื่อในช่องคลอด ท่อปัสสาวะ หรือรูทวาร และมีการตรวจอื่นๆ อีกเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยว่า ควรใช้ยาปฏิชีวนะใดใน



ไมโคพลาสมา เจนนีทลเลียม

Mycoplasma Genitalium

การรักษา สามารถตรวจการติดเชื้อ เอ็มเจิน ได้ที่คลินิก สุขภาพทางเพศใกล้บ้าน หากคุณมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ ติดเชื้อเอ็มเจิน คุณควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบ เพื่อขอรับการตรวจเพื่อหาเชื้อนี้

การรักษา

รักษาการติดเชื้อเอ็มเจิน ได้ด้วยการทานยาปฏิชีวนะ (1-2 ชนิดควบคู่กัน) เป็นระยะเวลาอย่างน้อยต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการตรวจของคุณ ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างการรักษาและจนกว่า คุณจะได้รับผลการตรวจซ้ำว่าคุณหายเป็นปกติ การตรวจอีกครั้ง 4 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการรักษานั้นจะเป็นการตรวจดูว่า คุณได้หายขาดจากการติดเชื้อนี้แล้ว

ควรแจ้งให้คู่นอนทราบใหม่หากคุณติดเชื้อ?

หากคุณติดเชื้อเอ็มเจิน คุณควรแจ้งให้คู่นอนทุกคนทราบเพื่อให้พวกเขาไปพบแพทย์และตรวจหาการติดเชื้อนี้ การรักษาจะขึ้นอยู่กับผลการตรวจของเขา ควรดมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะทราบผลการตรวจ

การป้องกันการติดเชื้อไมโคพลาสมา เจนนีทลเลียม

การใช้ถุงยางจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็มเจิน ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อจนกว่าพวกเขาจะได้รับการรักษาจนเสร็จสิ้นและหายเป็นปกติ

ช่องทางการติดต่อ

ขอพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คนไทยได้ที่:

อีเมล: swopconnect@swop.org.au

โทร: (02) 9206 2166

โทรฟรี: 1800 622 902 (กรณีอยู่นอกเมืองซิดนีย์ ภายในรัฐนิวเซาท์เวลส์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mycoplasma Genitalium ที่สายข้อมูลสุขภาพทางเพศ The Sexual Health Info Line โทร 1800 451 624

คุณสามารถแจ้งให้คู่นอนทราบแบบนิรนาม เพื่อรับรักษาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ที่ <https://letthemknow.org.au/>